

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.28 บาท แนวโน้มผันผวนแข็งค่า กรอบ 31.22 -31.32 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.28 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.33 บาท แนวโน้มแข็งค่าผันผวนกว้างขึ้น หลังนักลงทุนเริ่มลดการถือครองดอลลาร์ลง คาดกรอบวันนี้ 31.22 - 31.32 บาท

*นายจิตติพล พฤษชาเมธาพันธ์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวรับได้กับการเมืองที่ผันผวน นักค้าเงินทยอยลดสถานะการถือครองดอลลาร์ลง ขณะที่วันนี้ มุมมองตลาดการเงินที่เปิดรับความเสี่ยงจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้ทั้งเงินเอเชียและเงินบาทแข็งค่าต่อ

โดยเรายังคงมุมมองว่า ตลาดเงินช่วงนี้จะผันผวนสูง เงินบาทจะแกว่งตัวกว้างขึ้นในระหว่างวัน และอาจต้องรอให้ผ่านการเลือกตั้งไปก่อน ความผันผวนถึงจะลดลง คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.22 - 31.32 บาท

เขากล่าวว่า สาเหตุที่ตลาดการเงินเปิดรับความเสี่ยงเต็มที่ (Risk on) ในคืนที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ จากข่าวทางการสหรัฐอาจมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายในการขึ้นภาษีกับจีนออกไปจากวันที่ 1 มีนาคม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงกันได้ก่อน

บวกกับรัฐสภาสหรัฐก็ดูจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณในการควบคุมพรมแดนสหรัฐได้ แม้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีความเห็นว่างบประมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอ แต่ตลาดเชื่อว่าโอกาสของการปิดที่ทำการภาครัฐลดน้อยลงแล้ว

ทั้ง 2 ปัจจัย ส่งผลบวกกับมุมมองเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ล่าสุดดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 1.3% ราคา น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น 1.5% ดัชนี STOXX50 ในยุโรปปรับตัวขึ้น 0.8% และบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ขยับขึ้นมาใกล้ระดับ 2.70%

และผลจากตลาดเงินเปิดรับความเสี่ยงดังกล่าวมากขึ้นก็ส่งผลลบกับค่าเงินดอลลาร์ราว 0.2% เทียบกับสกุลเงินในกลุ่ม G10 แม้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวล จะให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐ แข็งแกร่งกว่าที่ผู้คนทั่วไปรู้สึก แต่ตลาดก็ไม่เชื่อว่าเฟดจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.70 จากวานนี้ 97.03

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 804.79 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 268.91 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.369 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้